

TÂM TÌNH DÂNG HIẾN

1

Maria, SLE
11.23



1_Vì yêu Chúa đã gọi con, gọi con theo bước đường của
2_Vì yêu Chúa đã chọn con, chọn riêng con trước cả vũ
3_Dù con bất xứng Ngài ơi, Ngài vẫn yêu con từ muôn
4_Tình yêu đáp tiếng tình yêu, tình yêu con trong tình yêu



Ngài, đường yêu thương con đường thập giá, đường hy sinh con đường hiến
hoàn. Ngài nâng niu con từ tấm bé, dìu đưa con bên đời lặng
đời, Ngài nuôi con bằng Máu Thánh, Ngài cho con được làm bạn
Ngài, để tim con đong đầy tình Chúa, để con mang tâm tình của



tế. Một lòng đáp tiếng gọi tình yêu, nguyện tin trung nguyện theo đến
lẽ. Ngài sẻ chia kiếp người làm than, Ngài ủi an đời con thán
hữu. Ngài tự hiến thân mình vì yêu, chẳng có tình nào hơn mỗi
Chúa. Để đời con trở thành niềm vui, thành chứng nhân tình yêu của



cùng cho dù gian khó, Ngài ở bên chẳng còn lảng lo.
ngày, con thật hạnh phúc, vì biết bao ân tình Chúa ban.
tình của người đã chết vì quá yêu thương bạn hữu mình.
Ngài, con nguyện mãi mãi dành tất cả cho Ngài Chúa ơi.



Cuộc đời con xin trao về Ngài, này tương lai này quá



khứ. Xin trở nên nhân chứng tình yêu, dù thanh



xuân hay tuổi xế chiều, nguyện son sắt tình yêu Chúa.

Imprimatur: 26/9/24 tại TGP Sài Gòn. ĐGM Giuse Bùi Công Trác



Tải về PDF

Sheet Tâm Tình Dâng Hiến, file .PDF

"Vì yêu Chúa đã gọi con gọi con theo bước đường của Ngài"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tâm Tình Dâng Hiến của tác giả Sr. Maria, SLE đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tâm Tình Dâng Hiến

- Tác giả: Sr. Maria, SLE

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/18423-tam-tinh-dang-hien>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com